



เมื่อวันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๖ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

➢ **พิจารณาแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)** โดยคณะกรรมการ

ได้มีประเด็นข้อเสนอแนะต่อกรณีการแพร่ระบาดของ COVID - 19 เช่น ควรให้มีการจัดทำ Big Data ของผู้ได้รับผลกระทบ ควรให้สำนักงานประกันสังคมปรับเปลี่ยนวิธีการให้เป็นการทำงานเชิงรุกมากขึ้น ควรมีกลไกการสำรวจคนที่ตกหล่นจากมาตรการเยียวยา ควรมีมาตรการสนับสนุนให้กับอาชีพต่าง ๆ โดยรัฐชดเชยให้ สมาคมผู้ประกอบการในสาขาอาชีพต่าง ๆ ควรรวมกลุ่มกันและจัดทำข้อเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติให้กับรัฐบาลเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา เยียวยาตรงจุด และเป็นรูปธรรม ควรมีการติดตามตรวจสอบปัญหาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ครอบคลุมทั่วถึง และการดูแลผลผลิตของผู้ประกอบการที่ถูกกระทบ รัฐควรสนับสนุนให้มี Digital market เพื่อช่วยระบายสินค้าโดยไม่เน้นการจ่ายเงิน รวมทั้งควรมีศูนย์กลางข้อมูลเพื่อจัดระบบการกระจายความช่วยเหลือให้ทั่วถึงแทนการระดมการบริจาค เป็นต้น



➢ **พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ดังนี้**

● **คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค** ได้รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบ และประเด็นด้านบวกจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID - 19 สู่การปฏิรูปด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ในภาวะวิกฤต เช่น ควรให้มีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาบางมาตรการที่ยังสื่อสารไม่ชัดเจน ไม่ถึงประชาชนทุกกลุ่มและทุกพื้นที่ของสังคม ควรให้มีมาตรการสนับสนุนให้กับอาชีพ เช่น ร้านตัดผม เป็นต้น



● **คณะอนุกรรมการสิทธิเสรีภาพด้าน**

**สื่อสารมวลชนและสื่อสารสาธารณะ** ได้นำเสนอผลการดำเนินงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยพิจารณาประเด็นการปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน ซึ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลจำนวน ๒ หน่วยงาน คือ สำนักงาน กสทช. และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งพบว่าหน่วยงานดังกล่าวมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน แต่ยังไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

➢ ผู้แทนสมาคมช่างผม-เสริมสวยแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีภาครัฐสั่งปิดร้านอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) โดยคณะกรรมการได้รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาแล้ว และเห็นควรเสนอแนะไปยังรัฐบาลเป็นการเร่งด่วน

